

K-NTHION

THÀNH PHẦN:

L-GLUTATHION	500mg/ 2 viên
BETA GLUCAN	50mg/ 2 viên
LIPOIC ACID	50mg/ 2 viên
COENZYME Q10	50mg/ 2 viên

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe K-NTHION

L- Glutathione

Tác dụng của glutathione giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể qua đó giúp hàng phòng thủ của cơ thể mạnh mẽ hơn trong việc dọn dẹp các chất không cần thiết của cơ thể và chống lại bệnh lây nhiễm, nhiễm vi trùng, virus, ung thư...

Glutathione giải độc cơ thể thông qua gan nhờ gắn kết với các độc chất trong gan, chuyển hóa chúng và đào thải ra ngoài. Bên cạnh đó, Glutathione còn rất có lợi trong các trường hợp ngộ độc thuốc: paracetamol, phosphor hữu cơ, ngộ độc kim loại, kể cả những trường hợp đang điều trị ung thư bằng hóa trị, xạ trị...

Tác dụng của glutathione chính là chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giữ cho tế bào hoạt động được trơn tru. Ngoài ra tác dụng của glutathione còn có thể giúp bạn lọc những chất không tự nhiên bên trong gan. Đối với những bệnh nhân bị ung thư, AIDS hoặc các bệnh nghiêm trọng khác, thì bạn sẽ thấy hầu hết là họ đang kiệt quệ Glutathione. Do vậy, bạn có thể bổ sung các loại thuốc có chứa chất glutathione này cho họ.

Alpha lipoic acid (ALA) Alpha lipoic acid và bệnh tiểu đường: ALA điều hòa lượng đường trong máu bằng cách tăng cường chức năng insulin, điều trị những biến chứng của bệnh tiểu đường mà không bao giờ gây biến chứng hạ đường huyết.

Alpha lipoic acid và ung thư: ALA có khả năng tăng cường miễn dịch, dập tắt những gốc tự do gây khởi phát ung thư, đối với những trường hợp điều trị ung thư ALA có thể trung hòa tác động gây độc, có hại của phóng xạ và hóa trị liệu.

Alpha lipoic acid và bệnh tim mạch: ALA có thể giảm cholesterol tới 40%. ALA có khả năng bảo vệ, chống xơ vữa thành mạch nhờ đó hạn chế các biến chứng bệnh lý tim mạch.

β-Glucan (beta-glucan)

Tác dụng tích cực của Beta Glucan lên các tế bào ung thư khá đa dạng, một trong những tác dụng đó là kích hoạt và làm tăng số lượng của các tế bào miễn dịch của cơ thể gọi là macrophage và tế bào sát thủ tự nhiên NK Cell. Macrophage là hàng rào miễn dịch đầu tiên bảo vệ và chống lại bất cứ yếu tố ngoại lai nào xâm nhập cơ thể, kể cả các tế bào ung thư.

Tác động của β-glucan đến việc kiểm soát nhiễm khuẩn ở bệnh nhân có nguy cơ cao khi phẫu thuật, Nghiên cứu invitro cho thấy β-glucan có thể tăng bạch cầu hạt và megakaryocyte hình thành thuộc tế bào gốc máu.

Coenzym Q10

Coenzym Q10 có tác dụng làm chậm sự lão hóa cơ thể, cải thiện khả năng làm việc và kéo dài tuổi thọ, tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể phòng chống được nhiều loại bệnh tật. Coenzym Q10 phòng và chống bệnh ung thư: Q10 giúp phòng ngừa ngộ độc do tác động của các hóa chất trong môi trường sống. Chống ôxy hóa, chống lão hóa, nên phối hợp với một số chất khác như các vitamin E, C để giúp cơ thể trẻ, khỏe, ngừa ung thư.

CÔNG DỤNG:

Hỗ trợ chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do giúp giảm tác động có hại từ môi trường. Hỗ trợ giải độc và bảo vệ gan.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Người làm việc trong môi trường tiếp xúc với hóa chất độc hại.
Người cần tăng cường chức năng gan.

LIỀU DÙNG: 2 Viên/ ngày

Chú ý: sản phẩm này không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh

Bảo Quản: Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp và nhiệt độ cao, để xa tầm tay trẻ em

QUY CÁCH: Hộp 60 viên

HẠN DÙNG: 3 năm từ ngày sản xuất, hạn dùng in trực tiếp trên bao bì sản phẩm Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và nhập khẩu:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM BẢO PHÁT

Địa chỉ: Xóm Tân Xuân – Xã Thọ Xuân – Huyện Đan Phượng – Hà Nội

Số ĐK: 4088/2018/ĐKSP

Xuất xứ: ITALY

Sản xuất: ERBEX.S.r.l

Địa chỉ: Badia polesine(RO) Via del Laghetto 1 10, ITALY PP:

Pro-Bio INTEGRA S.r.l

Đ/C: Via F. Corridoni 2 – 45100 ROVIGO – ITALY